

จังหวัด An Giang : โอกาสยังเปิดกว้างสำหรับนักลงทุน

ในบรรดาจังหวัดทางภาคใต้ของเวียดนามที่มีศักยภาพในการรองรับการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว นอกจากนครโฮจิมินห์ที่ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนามแล้ว ยังมีจังหวัดอื่น ๆ อีกหลายจังหวัดที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน หนึ่งในนั้น คือ **จังหวัด An Giang** ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจรวดเร็ว ไปอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 9.2 ในระหว่างปี 2544-2548 นอกจากจุดเด่นในด้านเศรษฐกิจแล้ว จังหวัด An Giang ยังมีความได้เปรียบจากการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พื้นที่หลายแห่งของจังหวัดมีทิวทัศน์สวยงาม รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ทำให้ An Giang เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเหมาะแก่การเข้าไปทำการค้าและการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลที่น่าสนใจของจังหวัด An Giang มีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

- **ทำเลที่ตั้งและประชากร** จังหวัด An Giang ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของเวียดนามบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา และมีพื้นที่โดยรอบติดกับหลายจังหวัด อาทิ จังหวัด Kien Giang จังหวัด Can Tho และจังหวัด Dong Thap มีระยะทางห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทางทิศตะวันออก 190 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด Can Tho (เป็นที่ตั้งของสนามบิน Can Tho ซึ่งเป็นสนามบินเพียงแห่งเดียวในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง) ราว 65 กิโลเมตร และห่างจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ราว 150 กิโลเมตร ทั้งนี้ จังหวัด An Giang มีพื้นที่ประมาณ 3,400 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 11 เขต มีเมืองสำคัญ คือ Long Xuyen City มีประชากร 2.2 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายเวียดนาม รองลงมา คือ เขมร Cham และจีน ตามลำดับ
- **การคมนาคมขนส่ง** จังหวัด An Giang มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นข้อได้เปรียบในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจังหวัดต่าง ๆ ของเวียดนาม รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในอาเซียน ผ่านกัมพูชา โดยผ่านด่านสากลสำคัญ อาทิ ด่านสากลทางน้ำ Vinh Xuong (เป็นด่านชายแดนติดแม่น้ำโขง) ด่านชายแดนสากล Tinh Bien ด่านชายแดน Khanh Binh รวมทั้งด่านที่มีความสำคัญในอันดับรองลงไป เช่น ด่าน Vinh Hoi Dong และด่าน Bac Dai เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมาณขนส่งสินค้าที่ผ่านเข้าออกด่านเหล่านี้ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมามากมาย ขณะเดียวกันจังหวัด An Giang ยังมีโครงการพัฒนาและยกระดับท่าเรือ My Thoi ซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าภายในประเทศ ด้วยงบประมาณลงทุนราว 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้ 1 ล้านตันต่อปี
- **จุดดึงดูดการท่องเที่ยว** อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด An Giang มีศักยภาพสูงและมีส่วนกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด เนื่องจากจังหวัด An Giang มีสภาพแวดล้อมและทิวทัศน์ที่สวยงาม ไร่ล่อมน้ำไปด้วยป่าไม้ ภูเขา และแม่น้ำ รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ

ซากอารยธรรมโบราณ Oc Eo สุสาน Thoai Ngoc Hau บ้านเกิดประธานาธิบดี Ton Duc Thang วัดและโบราณสถาน รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีงานวัฒนธรรม ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของจังหวัดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติให้เดินทาง เข้ามาจังหวัด An Giang ได้กว่า 3 ล้านคนต่อปี อาทิ Birthday Festival of Nui Sam's Princess, Mekong Delta Tourism Festival และ CholChhnam Thmay Tet Festival (เทศกาลเฉลิมฉลอง ของชนกลุ่มน้อยชาวเขมร)

- **อุตสาหกรรมหลักและสินค้าที่มีชื่อเสียง** อุตสาหกรรมหลักของจังหวัด An Giang ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการหลายราย ในอุตสาหกรรมทั้งสองประเภทนี้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึง International Standards Organization (ISO), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) และ Safe Quality Food Standard (SQF) สำหรับสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด An Giang ได้แก่ ผ้าไหม Tan Chau เนื้อวัวตากแห้ง น้ำปลา Chau Doc และเฟอร์นิเจอร์ Cho Thu เป็นต้น

- **สินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าหลัก** สินค้าส่งออกสำคัญของจังหวัด An Giang ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป (โดยเฉพาะปลา Tra และปลา Basa ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดพื้นเมือง ของเวียดนาม อยู่ในตระกูลปลาตุก) ข้าว ผักและผลไม้ เส้นก๋วยเตี๋ยว สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และงานฝีมือต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม และเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง เป็นต้น

- **นิคมอุตสาหกรรม** ปัจจุบันจังหวัด An Giang มีนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ 4 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรม Binh Long นิคมอุตสาหกรรม Binh Hoa นิคมอุตสาหกรรม Vam Cong และ นิคมอุตสาหกรรม Vinh My

- **เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน** ที่สำคัญมี 2 แห่ง คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน Khanh Binh และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน Tinh Bien

การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด An Giang

- **ภาพรวมเศรษฐกิจ** ในปี 2548 จังหวัด An Giang ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการพัฒนา เศรษฐกิจของจังหวัด ด้วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 9.9 อันเป็นผลมาจากการขยายตัว ของภาคเศรษฐกิจสำคัญ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ (ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 50.2) ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และ ประมง (ขยายตัวร้อยละ 37.7) ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้าง (ขยายตัวร้อยละ 12.1) นอกจากนี้ จังหวัด An Giang ยังมีความโดดเด่นด้านการส่งออก โดยมีรายได้จากการส่งออกสูงถึง 333 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2548 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2547 ทำให้จังหวัด An Giang ติดอันดับหนึ่งในสามจังหวัดของเวียดนาม ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการสนับสนุนการส่งออก นอกจากนี้ จังหวัด An Giang ยังสามารถยกระดับ การจ้างงานให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด An Giang

ดีขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ รายได้ต่อหัวของประชากรในจังหวัด An Giang ในปี 2548 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 521 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

- **การเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่น ๆ** ปัจจุบันจังหวัด An Giang มีโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่น ๆ อาทิ การก่อสร้างสะพาน Vam Cong เพื่อให้การติดต่อค้าขายระหว่างจังหวัด An Giang กับนครโฮจิมินห์ รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ โดยรอบมีความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นตามมา ทั้งนี้ สะพานดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับทางหลวงที่มุ่งตรงสู่นครโฮจิมินห์ โดยตัดผ่านเมือง Long Xuyen City ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของจังหวัด An Giang เป็นที่คาดว่าหลังจากสะพานแห่งนี้เปิดใช้อย่างเป็นทางการ จะมีส่วนช่วยดึงดูดการลงทุนทั้งจากนักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติให้เข้าไปลงทุนในเมือง Long Xuyen City และเมืองอื่น ๆ ของจังหวัด An Giang มากขึ้น

- **การค้าชายแดน** จังหวัด An Giang มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา มีระยะทางตลอดแนวชายแดนรวม 97 กิโลเมตร ทั้งนี้ ด้านชายแดนแต่ละแห่งของจังหวัด An Giang อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของกัมพูชาไม่กี่กิโลเมตร ทำให้มีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาจังหวัด An Giang สู่อุตสาหกรรม การค้าในกลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้ นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังมีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับด้านชายแดนสำคัญของจังหวัด An Giang ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจในการรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยจะมีการสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเปิดตลาดชายแดน ซึ่งจะสามารถดึงดูดการลงทุนให้ไหลเข้าไปในจังหวัด An Giang ได้อีกทางหนึ่ง อันจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ จังหวัด An Giang ยังร่วมมือกับประเทศกัมพูชาในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ซึ่งนับเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด An Giang

- **แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว** จังหวัด An Giang มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดต่าง ๆ ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในการจัดเทศกาลท่องเที่ยวขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง คาดว่าเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงมากขึ้น นอกจากนี้ การที่จังหวัด An Giang มีเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่เชื่อมกับประเทศกัมพูชา ถือเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด และเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในการทำการค้ากับกัมพูชาและประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

- **แผนพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต** ในระหว่างปี 2549-2553 จังหวัด An Giang มีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และด้านอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ การทำฟาร์ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 12 และตั้งเป้าหมายรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นถึงระดับ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2553

การลงทุนจากต่างประเทศ

- **การดึงดูดเงินลงทุนและโครงการลงทุนต่าง ๆ** ในช่วงปี 2544-2548 จังหวัด An Giang ประสบความสำเร็จในการดึงดูดเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance : ODA) ซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้นำเงิน ODA มาใช้ในโครงการลงทุนประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด อาทิ การสร้างถนนในพื้นที่ชนบท การพัฒนาและยกระดับระบบชลประทาน การพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาการผลิต การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลทั้งในเขตเมืองและชนบท รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน ขณะเดียวกันยังมีการสานต่อโครงการอื่น ๆ ที่ดำเนินการไปในช่วงก่อนหน้าควบคู่กันไป อาทิ โครงการถนอมข้าวหลังการเก็บเกี่ยว การแก้ปัญหาการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนการพัฒนาป่าชายเลนและป้องกันการทำลายป่าชายเลน เป็นต้น นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังให้ความสำคัญกับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท โดยประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบท รวมทั้งมีโครงการนำร่องในการพัฒนาคุณภาพการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งโครงการดังกล่าว นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้ปี 2548 ทางจังหวัดสามารถผลิตสินค้าอาหารได้ในปริมาณมากถึง 3.13 ล้านตัน

- **ข้อจำกัดในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ** ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจังหวัด An Giang ประสบความยุ่งยากและข้อจำกัดในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากอุปสรรคในหลายด้าน อาทิ อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มิใช่เพียงพอ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่เอื้อต่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม คาดว่านับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว มีแนวโน้มบรรเทาลง หลังจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เริ่มทยอยแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ อาทิ สะพาน Vam Cong และถนนสายหลักต่าง ๆ ภายในจังหวัด รวมถึงทางหลวงที่มุ่งสู่นครโฮจิมินห์ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งสองแห่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้าและการลงทุนภายในจังหวัดให้คึกคักขึ้น รวมทั้งยังก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย อันจะนำมาซึ่งความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดให้สูงขึ้นต่อไป

- **มาตรการดึงดูดการลงทุน** จังหวัด An Giang มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุนให้นักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติ โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมทั้งการลงทุนที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตของจังหวัด ซึ่งจังหวัด An Giang มีมาตรการดึงดูดการลงทุนในลักษณะเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง โดยให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุน ดังนี้

- **สิทธิพิเศษในการลดค่าเช่าที่ดิน** นักลงทุนจะได้รับสิทธิพิเศษด้วยการลดค่าเช่าที่ดิน หากนักลงทุนจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหลาย ๆ ปี เช่น หากนักลงทุนจ่ายค่าเช่า 5 ปีล่วงหน้า นักลงทุน จะได้รับการลดค่าเช่าในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 5 ปี หากนักลงทุนจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า

มากกว่า 5 ปี นักลงทุนจะได้รับการลดค่าเช่าที่ดินสูงสุดให้อัตราร้อยละ 25 ของค่าเช่าที่ดินทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเช่า และสำหรับนักลงทุนที่จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าทั้งหมดสำหรับระยะเวลาการเช่ามากกว่า 30 ปี นักลงทุนจะได้รับการลดค่าเช่าที่ดินให้อัตราร้อยละ 30 เป็นต้น

- สิทธิพิเศษด้านภาษี หากนักลงทุนเข้ามาลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานในจังหวัด An Giang นักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปีนับจากวันแรกที่ธุรกิจเริ่มมีผลกำไร สำหรับการลงทุนในโครงการอื่น ๆ นักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 4 ปีนับจากวันแรกที่ธุรกิจเริ่มมีผลกำไร และจะได้รับการลดหย่อนภาษีให้อัตราร้อยละ 50 ในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับสิทธิพิเศษด้วยการลดภาษีในการโอนผลกำไรกลับประเทศ โดยเสียภาษีเพียงร้อยละ 3 อีกทั้งยังได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าบางประเภทอีกด้วย

- สิทธิพิเศษอื่น ๆ นอกจากสิทธิพิเศษในการเช่าที่ดินและด้านภาษีแล้ว ในบางกรณีทางจังหวัด An Giang ยังให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษแก่โครงการลงทุนที่ต้องการส่งเสริมเป็นพิเศษด้วยการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคเพื่อเชื่อมโยงไปยังโครงการ

การค้าชายแดน

ปัจจุบันตลาดการค้าชายแดนของจังหวัด An Giang กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษทั้งจากนักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติ ในฐานะเป็นช่องทางการค้าที่สำคัญ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทางตอนใต้ของเวียดนาม รวมทั้งเชื่อมต่อไปยังประเทศกัมพูชา และประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียน ประกอบกับการคมนาคมขนส่งที่คาดว่าจะมีความสะดวกมากขึ้นหลังจากโครงการก่อสร้างต่าง ๆ แล้วเสร็จ รวมถึงทางกรมินนโยบายส่งเสริมการลงทุนในลักษณะต่าง ๆ สำหรับตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญของจังหวัด An Giang ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่

- ด่านชายแดน Khanh Binh ตั้งอยู่ในเมือง An Phu มีระยะทางห่างจากกรุงพนมเปญเพียง 75 กิโลเมตร การคมนาคมขนส่งข้ามแดนทำได้ทั้งทางบกและทางน้ำ อีกทั้งพิธีการศุลกากรที่ด่านแห่งนี้มีความคล่องตัวสูง ทำให้ผู้ประกอบการทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติมักไม่ค่อยประสบปัญหาในการทำการค้า

สำหรับด้านการลงทุน ปัจจุบันมีโครงการลงทุนที่สำคัญบริเวณด่านชายแดน Khanh Binh จำนวน 4 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นที่น่าสังเกตว่าเมือง An Phu ซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านชายแดน Khanh Binh มีนโยบายในการพัฒนาระบบการค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบการค้าที่ด่านของประเทศกัมพูชา เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งรวมทั้งการค้า และการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกัน ขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลกัมพูชาได้ตกลงร่วมกันในการก่อสร้างสะพาน Khanh Binh-Chay Thum เพื่อให้เป็นเส้นทางในการเชื่อมโยงถนนหมายเลข 956 ในจังหวัด An Giang กับถนนหมายเลข 21 ของกัมพูชา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การขนส่งสินค้าระหว่างกันมีความสะดวกยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีส่วนกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้ขยายตัวสูงขึ้นในระดับหนึ่งด้วย

- **ด้านชายแดนสากล Tinh Bien** ตั้งอยู่ในชุมชน Xuan To ในเมือง Tinh Bien การค้าชายแดนที่ด่านแห่งนี้คึกคักไปด้วยผู้คนทั้งจากละแวกใกล้เคียงและที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ทำให้การค้าที่ด่านชายแดนสากล Tinh Bien ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา โดยในปี 2548 รายได้จากการค้าที่ด่านชายแดนแห่งนี้อยู่ที่ระดับ 9 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวจากปี 2547

อุตสาหกรรมประมงและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมประมงและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด An Giang ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนทางภูมิศาสตร์จากการที่จังหวัด An Giang ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และมีแม่น้ำ Tien และแม่น้ำ Hau ไหลผ่าน ทำให้จังหวัด An Giang เป็นแหล่งทำประมงที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม ขณะเดียวกันผู้ประกอบการประมงส่วนใหญ่ในพื้นที่มีประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน เมื่อประกอบกับจังหวัด An Giang ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติในการเข้าไปลงทุนเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ส่งผลให้อุตสาหกรรมประมงและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของจังหวัดมีศักยภาพสูงในการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ ข้อมูลที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของจังหวัด An Giang มีดังนี้

- **จุดเด่น** อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัด An Giang มีอัตราการขยายตัวในระดับที่สูงมาก โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงปลา Tra และปลา Basa ทำให้จังหวัด An Giang มีการแปรรูปและส่งออกปลา Tra และปลา Basa มากที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม ในปี 2548 พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัด An Giang เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2,875 เฮกตาร์ เทียบกับ 1,250 เฮกตาร์ในปี 2543 ส่งผลให้ในปี 2548 จังหวัด An Giang มีปริมาณการจับสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเป็น 230,000 ตัน เทียบกับ 171,400 ตันในปี 2543 ทั้งนี้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ทั้งนักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกมากขึ้น จนปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกในจังหวัด An Giang ทั้งหมด 12 แห่ง สามารถผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปได้ราว 70,000 ตันต่อปี ขณะเดียวกันรายได้ของจังหวัดจากการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปในปี 2548 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 เทียบกับปี 2547 ส่งผลให้สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปของจังหวัด An Giang ขยับขึ้นไปถึงระดับร้อยละ 42 ของมูลค่าส่งออกโดยรวมของจังหวัด

- **การยกระดับคุณภาพการผลิต** ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปของจังหวัด An Giang ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เนื่องจากทางจังหวัดมุ่งเน้นควบคุมให้โรงงานแปรรูปทุกแห่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเน้นความสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภคเป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้ว่าทางจังหวัดได้กระตุ้นให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรฐาน Safe Quality Food Standard (SQF) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แสดงว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยในการบริโภค และมีคุณภาพดี รวมทั้งการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันทางจังหวัด An Giang ได้กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาตราสินค้าของตนให้เป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีนโยบายที่เข้มงวดในการดูแลและควบคุมสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีมาตรฐาน ทั้งโครงสร้างของสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำสามารถพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด สำหรับแผนการในอนาคต จังหวัด An Giang จะมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณการผลิต ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการผลิตและแปรรูป และตั้งเป้าหมายเพิ่มผลผลิตให้ได้กว่า 110,000 ตันต่อปี

นอกจากสินค้าประมง โดยเฉพาะปลา Tra และปลา Basa ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแล้ว จังหวัด An Giang ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพสินค้าสำคัญอื่น ๆ ที่มีต้นกำเนิดมาจากจังหวัด An Giang อีกด้วย อาทิ ข้าวเหนียว Phu Tan ข้าวหอม Bay Nui ผลิตภัณฑ์งานฝีมือต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผักและผลไม้แช่แข็ง เป็นต้น

ขณะนี้เวียดนามอยู่ระหว่างการเตรียมเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) จึงมีการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งด้านการค้าและการลงทุน ให้สอดคล้องกับระเบียบของ WTO ด้วยเหตุนี้ จังหวัดต่าง ๆ ของเวียดนามจึงเร่งปรับปรุงกฎระเบียบของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของประเทศ จังหวัด An Giang นับเป็นหนึ่งในจังหวัดสำคัญของเวียดนามที่มีความพยายามอย่างมากในการสร้างบรรยากาศทางการค้าและการลงทุนให้เอื้อต่อการเปิดรับการลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก จึงเป็นที่คาดว่าชื่อเสียงของจังหวัด An Giang ซึ่งแต่เดิมยังไม่เป็นที่คุ้นหูนักลงทุนต่างชาติเท่าใดนัก จะเริ่มได้รับความสนใจและได้รับเสียงตอบรับในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ในฐานะจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูงของเวียดนาม ซึ่งนักลงทุนไม่ควรมองข้าม



ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจ ฝ่ายวิชาการ
เมษายน 2549